



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา

ที่ ตร ๕๓๑๐๕/๑๕๙

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ผด.๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

ตามที่งานพัสดุกองคลัง ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองการศึกษา ตามเทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ตั้งงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ นั้น

กองการศึกษา ได้ดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแผนการจัดหา ดังกล่าว (แบบ ผด.๑) แนบมาพร้อมบันทึกนี้ เพื่อให้งานพัสดุดำเนินการใน ขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจिरดา โพธิ์วร)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองการศึกษา.....

ว่าที่ ร้อยตรี

(นกุล สัมฤทธิสุทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายกรกฎ มนต์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(นางภารดี เขียววิช)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	แผนงานการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือ เช้าปกหนังสือ,ค่าซึกฟอก,ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ	แผนงานการศึกษา	158,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่นๆ หมวดอื่น โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ	แผนงานการศึกษา	30,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน
3	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดสถานที่ ค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ	แผนงานการศึกษา	100,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	แผนงานการศึกษา	50,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
5	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	<p>คำวิสถุ</p> <p>วิสถุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวิสถุสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งาน ไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วิสถุคงทน วิสถุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายการจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวิสถุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับคำวิสถุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยคำติดตั้ง เป็นต้น</p>	20,000.00	แผนงานการศึกษา	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
6	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	<p>วิสถุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวิสถุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งาน ไม่ยืนยาว สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วิสถุคงทน วิสถุสิ้นเปลือง วิสถุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับคำวิสถุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยคำติดตั้ง เป็นต้น แผนหรืองานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หน่วยงานประมวลผล แฉง แป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ</p>	15,000.00	แผนงานการศึกษา	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
7	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	<p>งบระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย</p>	20,000.00	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
8	มี.ค. - เม.ย. 67	<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น โครงการก้าวแรกแห่งความสำเริง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก้าวแรกแห่งความสำเริงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเสม็ด เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ลีตองครัง ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสถานที่ เวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ</p>	10,000.00	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย	เจาะจง	ไม่เกิน 15 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			จำนวน (บาท)	ประเภท จำนวน (บาท)			
9	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	<p>โครงการวันสำคัญทางศาสนาและคำขวัญที่ดิงาม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสำคัญทางศาสนา และคำขวัญที่ดิงาม เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และชื่นชมในศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีที่ดิงามของไทย และสร้าง สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p>	5,000.00	ประเภท จำนวน (บาท)	เจาะจง	ไม่เกิน 15 วัน	หมายเหตุ
10	ม.ค. - ก.พ. 66	<p>โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เกิดความคิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการด้านความฉลาดตามความคิด (IQ) ด้าน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ พาหนะในการเดินทาง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ</p>	30,000.00	ประเภท จำนวน (บาท)	เจาะจง	ไม่เกิน 15 วัน	
11	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	<p>โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กมี สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการมีสุขนิสัย สุภาพกาย สุขภาพจิตของเด็กเล็กในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองเสม็ด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัลค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ</p>	15,000.00	ประเภท จำนวน (บาท)	เจาะจง	ไม่เกิน 15 วัน	
12	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อัตราคนละ 27 บาท จำนวน 245 วัน</p>	529,200.00	ประเภท จำนวน (บาท)	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
13	มี.ค. - ส.ค. 67	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน)</p> <p>เพื่อดำเนินการจัดหาเป็นวัสดุการเรียนการสอนในรายชั่วโมงสำหรับผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 1,836 บาท/คน/ปี ใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรียน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ตามหน่วยการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น หนังสือนิทาน ตัวต่อแบบบล็อกไม้ นิทานVCD เพลงประกอบท่าทาง เครื่องปั้นปาย ฯลฯ</p>	146,880.00	ประเภท จำนวน (บาท)	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดทา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
14	ก.ค. - ส.ค. 67	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) เพื่อดำเนินการจัดทาหนังสือเรียนเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 40 คน	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	8,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
15	ก.ค. - ส.ค. 67	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) เพื่อดำเนินการจัดทาอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คนละ 290 บาท/ปี จำนวน 40 คน	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	11,600.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
16	เม.ย. - ส.ค. 67	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด คนละ 325 บาท/ปี จำนวน 40 คน	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	13,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
17	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คนละ 464 บาท/ปี จำนวน 40 คน	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	18,560.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
18	พ.ย. - ธ.ค. 66	โครงการเงินที่พาพาห้องตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านพาพาห้องตำบล เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักแหล่ง เรียนรู้ บุคคลสำคัญ สถานที่ในตำบลมากขึ้น ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ยานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	1,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 15 วัน	
19	พ.ย. - ธ.ค. 66	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการประหยัด อดออม และเพียงพองในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ เรียนรู้และคัดแยกขยะ มี ความภูมิใจในตนเอง ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	5,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 15 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
20	พ.ค.-67	<p>โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ</p> <p>เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ พ่อแม่ ลูก ครู ผู้ดูแลเด็ก และองค์กรเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์ในการร่วมพัฒนาผู้เรียนของการเรียนการสอนรูปแบบเรียนปนเล่นให้สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกรณีใช้จ่าย ป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ประกอบการ เครือข่ายชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมอบรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>	จำนวน (บาท)	ประเภท	เจาะจง	ไม่เกิน 15 วัน	
21	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	<p>ค่าบำรุงและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน (บาท)	ประเภท	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
22	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยาวนาน สิ้นเปลือง หมักดับ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงรายจ่ายเพื่อประกอบชิ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมไปกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน</p>	จำนวน (บาท)	ประเภท	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
23	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>-ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสม็ด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 260 วัน เฉลี่ยคนละ 8.13 บาทต่อวัน</p>	จำนวน (บาท)	ประเภท	เจาะจง	ไม่เกิน 30 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดทา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
24	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-คำอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดหนองเสม็ดตาและโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล เพื่อจ่ายเป็นคำอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสม็ดตา จำนวน 260 วัน เฉลี่ยคนละ 8.13 บาทต่อวัน	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	834,138.00	เจาะจง	ไม่เกิน 30 วัน	
25	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคองทอน วัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ระบายที่ต้องชำระพร้อมกับคร่ำวัสดุ เช่น ค่ายขนส่ง คำภาชี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน น๊ามันทาไม้ คีม ขะแฉง ทินเนอร์ สีปูนซีเมนต์ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆท่อน้ำบาดาล ฯลฯ	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	10,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
26	พ.ค. - มิ.ย. 67	วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคองทอน วัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ระบายที่ต้องชำระพร้อมกับคร่ำวัสดุ เช่น ค่ายขนส่ง คำภาชี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน ผานไถรถหว่าน คราดที่พร้อมดิน ระหว่งแถว อวน กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปู่ย ยาป้องกัน และกำจัดพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์ สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ำ หัวกระโหลกดูดน้ำ ฯลฯ	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	8,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
27	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นคำโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้ งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคองทอน วัสดุ สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ระบายที่ต้องชำระพร้อมกับคร่ำวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง คำภาชี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เคนส์ซูม ฟู่กัน ป้าย ประชาสัมพันธ์ สี เมมโมรี่การ์ด แลปบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่ายตาเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ	แผนงานการศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมวัย	10,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
28	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดับไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายการที่ต้องชำระพร้อมใบคำวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น แผนงานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	30,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
29	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลของเสมีต	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	30,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
30	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลของเสมีต	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
31	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลของเสมีต และหรือค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,300.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	
32	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลของเสมีต	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดทา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)		ลักษณะ	หน่วย
33	ก.พ. - มี.ค. 67	งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	53,600.00			เจาะจง	ไม่เกิน 30 วัน		
34	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,100.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน		
35	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการอุดหนุนการจัดการครูสอนภาษาต่างประเทศให้โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล	150,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน		
36	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 24 บาท ต่อวัน จำนวน 110 คน	528,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน		
37	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสม็ดตา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดหนองเสม็ดตา จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 22 บาท ต่อวัน จำนวน 270 คน	1,188,000.00			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน		

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดทำ	เงินออกงบประมาณ		กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)		ประเภท	จำนวน (บาท)		
38	มี.ค. - เม.ย. 67	<p>แผนงานการศรศสสว วัฒนธรรม และนันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองเสม็ดเกมส์"</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "หนองเสม็ดเกมส์" ได้แก่ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ</p>	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย	100,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน			
39	มี.ค. - เม.ย. 67	<p>โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองเสม็ด จำนวน 7 หมู่บ้าน</p>	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย	70,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 15 วัน			
40	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	<p>โครงการจัดส่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมสาธารณะ ฯลฯ</p>	แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย	10,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน			
41	มี.ย. - ก.ค. 67	<p>งานศาสนาดำเนินวัฒนธรรมท้องถิ่น</p> <p>โครงการจัดงานสืบสายประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานสืบสายประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ</p>	แผนงานการศึกษา	20,000.00	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน			
42	เม.ย.-67	<p>งบเงินอุดหนุน</p> <p>เงินอุดหนุน</p> <p>เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน</p> <p>โครงการผู้สูงอายุสุขใจสร้างสุขวัยสัมพันธ์ลูกหลานหนองเสม็ด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองเสม็ด ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจสร้างสายสัมพันธ์ลูกหลานหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2567</p>	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา	เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
43	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	โครงการฟื้นฟูสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองเสม็ด ตามโครงการฟื้นฟูสืบสวน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา			เจาะจง	ไม่เกิน 7 วัน	